

Số: /TB-UBND

Hoàng Kim, ngày tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ Mùa năm 2024

Kính gửi:

Các ông (bà) trưởng các thôn.
HTX dịch vụ Nông nghiệp xã Hoàng Kim

Trong những ngày qua, nhiệm vụ gieo cấy trên địa bàn xã tiến độ rất chậm, qua kiểm tra thăm đồng cho thấy công tác làm đất, việc điều hành nước ở một số khu vực chưa được quan tâm, công tác phối hợp giữa các ngành còn thiếu chặt chẽ, bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ gieo trồng của nông dân.

Để đảm bảo phụ hợp với lịch cung cấp nước của Bắc sông mã phục vụ nhiệm vụ gieo trồng vụ Thu – Mùa hoàn thành theo kế hoạch đề ra, đem lại năng suất, sản lượng và hiệu quả cao. Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

1. Đối với các ông (bà) trưởng các thôn:

Phối hợp với các chủ máy cày khải trương giải phóng đất để bàn giao cho bà con nông dân gieo cấy theo lịch thời vụ đã đề ra. Ưu tiên khu vực cao, khó lấy nước thì chỉ đạo làm đất và gieo cấy trước.

Đôn đốc, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ nạo vét kênh mương nội đồng đảm bảo việc cấp, thoát nước trên đồng ruộng, không để tình trạng ngập úng khi có mưa bão xảy ra. Đồng thời xây dựng kế hoạch bồi đắp, tu sửa giao thông nội đồng để nông dân đi lại được thuận tiện.

Tăng cường công tác đôn đốc, nhắc nhở bà con nông dân trong thôn huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, cấy hết diện tích theo lịch kế hoạch đã đề ra.

Thường xuyên kiểm tra, thăm diện tích mạ đã gieo để có biện pháp chăm sóc cây mạ sinh trưởng, phát triển tốt.

Cùng với HTX dịch vụ nông nghiệp tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia và thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm ở một số vùng quy hoạch như: vùng rau an toàn tập trung, tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm, đậu tương rau... theo chuỗi liên kết, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích canh tác.

2. Đối với khuyến nông viên cơ sở:

Tuyên truyền, động viên các tổ máy cày bừa đẩy nhanh tiến độ làm đất cho bà con nông dân gieo cấy đảm bảo chất lượng, theo hình thức cuốn chiếu nhằm thuận lợi cho công tác điều hành nước theo vùng đạt hiệu quả.

Kiểm tra, giám sát công tác tưới tiêu, nạo vét kênh mương mùa vụ của các thôn, HTX dịch vụ nông nghiệp theo kế hoạch, nhằm sẵn sàng ứng phó khi có mưa lụt hoặc khô hạn xảy ra, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất.

Tăng cường công tác viết bài tuyên truyền đến bà con nông dân công tác chăm sóc cây mạ phát triển tốt.

3. Đối với Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường:

Đôn đốc trưởng các thôn khẩn trương hoàn thành công tác nạo vét kênh mương nội đồng, kênh liên xã và bồi đắp hệ thống giao thông nội đồng theo kế hoạch đề ra.

Phối hợp với các đơn vị thi công các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã thực hiện phóng tuyến, xây dựng không ảnh hưởng đến sản xuất vụ Thu-Mùa năm 2024 của Nông dân trên địa bàn xã.

4. Đối với HTX dịch vụ nông nghiệp:

Tích cực đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các tổ máy cày bừa, trưởng các thôn khẩn trương thực hiện công tác làm đất đảm bảo chất lượng để bàn giao cho bà con nông dân gieo cấy kịp tiến độ mùa vụ.

Bán sát lịch thời vụ của UBND xã để thực hiện việc đăng ký nhu cầu sử dụng nước sản xuất với chi nhánh thủy lợi Hoàng Hóa phục vụ nông dân chăm sóc mạ và gieo trồng vụ Thu-Mùa kịp thời, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác nạo vét kênh mương, đảm bảo hiệu quả, chất lượng cho việc cấp, thoát nước, phục vụ nông dân gieo trồng Mùa vụ.

Tăng cường phối hợp với trưởng thôn, động viên nông dân tham gia liên kết sản xuất với các công ty có uy tín để bao tiêu sản phẩm nông sản cho nông dân, mang lại giá trị kinh tế cao trong nông nghiệp.

5. Đối với bà con nông dân:

Tập trung mọi nguồn lực, phương tiện thực hiện việc vạ bờ, cuốc góc và gieo cấy vụ Mùa kịp thời vụ đề ra.

Kiểm tra diện tích mạ đã gieo để chăm sóc cây mạ sinh trưởng và phát triển, đảm bảo cho việc gieo trồng vụ Thu - Mùa hết diện tích, trong khung thời vụ theo kế hoạch đề ra.

Tích cực tham gia tiêu diệt Chuột, ốc bươu vàng trên đồng ruộng và các điều kiện tốt nhất để gieo trồng vụ Thu - Mùa năm 2024 giành thắng lợi.

Trên đây là thông báo Về việc, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ Mùa năm 2024. Chủ tịch UBND xã yêu cầu trưởng các thôn, HTX dịch vụ Nông nghiệp, các ngành cấp xã có liên quan bám sát nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra và chỉ đạo nhằm thực hiện đạt hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực trồng trọt. Phấn đấu giành thắng lợi cao nhất các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, tham gia phối hợp chặt chẽ với UBND xã, các ngành có liên quan, tuyên truyền, triển khai đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã thực hiện có hiệu quả công tác gieo trồng vụ Thu mùa năm 2024 theo kế hoạch đã đề ra.

Nơi nhận:

- TT Đ.ủy, HĐND, UBND xã (B/c);
- Chủ tịch UBMTTQ - Trưởng ĐT (P/h);
- Công chức ĐCXĐ, cán bộ KNV (T/h);
- Như Kính gửi (T/h);
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Như Đông